

POWER  
Network

เดอะ พาวเวอร์ เน็ตเวิร์ค



# The POWER Network

พลังเครือข่าย ขายตรง ประกัน การเงิน แพลนโซส์ อสังหาริมทรัพย์ การตลาด สุขภาพ และความงาม  
ปีที่ 13 ฉบับที่ 300 วันที่ 1 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ราคา 20 บาท





THE POWER NETWORK  
**Vision**  
 Sr.As.คอมเพชร จิตฺตกุลกุล

## วินัย : ปัญหาของคนไทย

คนไทย มีวัฒนธรรมประจำชาติที่ตึงมากมายน เพราะชาติไทยได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นระยะ ทำให้คนไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นชนชาติที่มีอารยธรรม ดังนั้นชาวไทยก็ควรที่จะภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย และร่วมรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนไทยเอาไว้ให้เป็นประจักษ์ ถึงแม้วันเวลาจะเปลี่ยนไป แต่ไหนก็ตามควรที่จะทำนุบำรุงวัฒนธรรมเอาไว้ในอนาคตให้ได้สืบทอดต่อไป

ถึงแม้ว่าคนไทยจะมีคุณลักษณะหลายด้านที่เป็นด้านดี เช่น มีความสุภาพ อ่อนน้อม อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ลักษณะที่ตึงดังกล่าวนั้น ก็ยังมีลักษณะบางประการที่เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับโลกปัจจุบัน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรจะใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะสบายๆ ทำอะไรไม่เร่งรีบ ทำอะไรเมื่อไรก็ได้ หรือแม้แต่ไม่ทำบ้างก็ไม่ใช่ไร แต่ลักษณะเหล่านี้ซึ่งไม่น่าจะเหมาะกับชีวิตปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วว่องไวและมีประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิต

ในสังคมยุคใหม่ประเทศไทยก็เป็นประชาคมของโลก ดังนั้นจึงต้องมีที่ยืนสำหรับชนชาติไทยด้วย ดังนั้นคนไทยทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต เพื่อทำให้มีคุณลักษณะที่ทัดเทียมกับนานาชาติ ดังนั้นได้หมายความว่า จะต้องปฏิบัติตนให้เหมือนกับคนต่างชาติทุกประการ แต่ต้องรู้จักการเลือกสรรคุณลักษณะที่ดีๆ มาปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ผู้เขียนคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนไทยที่ต้องบริหารจัดการปรับปรุงโดยเร็ว คือ การมีวินัยในตนเอง เพราะเท่าที่สังเกตและมีประสบการณ์ในการทำงานพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ขาดคุณลักษณะด้านวินัยเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลเหล่านี้มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน ไม่เพียงเท่านั้น บุคคลเหล่านี้ยังสร้างปัญหาในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นทีม ทีมงานจะได้รับความเดือดร้อนตลอดเวลา บรรยากาศในการทำงานเลวลง ประสิทธิภาพของการทำงานต่ำลง ความสำเร็จขององค์กรก็ลดลงเช่นเดียวกัน ไม่แน่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่เพียงใด หรือไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ ไม่ใยดีอะไรจะเกิดขึ้นข้างมัน ทำให้ไม่มีการปรับปรุงตนเอง

วินัยในตนเอง ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า Self-discipline ซึ่งหมายความว่า การที่บุคคลสามารถที่จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ในชีวิตของตนเอง โดยไม่มีใครคอยบังคับ นั่นแปลว่าแต่ละคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองทั้งในด้านกิจวัตรประจำวัน ด้านครอบครัว ด้านทำงาน รวมทั้งการอยู่กับบุคคลอื่นในสังคม ดังนั้น ถ้ากล่าวว่าคุณคนมีวินัยในตนเอง จึงหมายถึง บุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง มีความตระหนักรู้ในการควบคุมดูแลตนเองเป็นอย่างดี ไม่ทำตนให้เป็นภาระของบุคคลอื่น ของครอบครัว ของทีมงาน และของสังคมโดยส่วนรวม

ผู้เขียนได้พูดคุยกับนักขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็หน้าหัวหน้าทีม มักจะได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องวินัยของทีมงานอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่มักจะพูดว่าทีมงานของตนเองไม่ค่อยจะรับผิดชอบ เช่น ไม่เข้าออฟฟิศ ไม่ไปพบลูกค้า ไม่ติดตามช่วยเหลือลูกค้า ไม่มาเข้าร่วมประชุม และที่สำคัญไม่รับผิดชอบต่อเป้าหมายทางธุรกิจที่ทุกคนต้องร่วมกันเพื่อให้ทีมงานประสบความสำเร็จ นี่คือนปัญหาที่หนักอกหนักใจของหัวหน้าทีม บางครั้งถึงกับมีปัญหาระหว่างหัวหน้าและทีมงานและบ่อยครั้งที่นักขายที่ขาดวินัยจะลาออกไปเนื่องจากไม่ประสบความสำเร็จ

ผู้เขียนหยิบยกขึ้นมาเล่าเพราะเห็นว่าการขาดวินัยนี้เป็นสิ่งเลวร้ายที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความไม่เจริญของชาติโดยส่วนรวม แล้วท่านทั้งหลายควรจะอย่างไร 🍎

